

## CHƠI TRÒ CHƠI

[1] Chọn Giá trị Cược.

[2] Quay các cuộn bằng cách:

- nhấp/chạm vào nút quay
- nhấp/chạm vào phím cách (chỉ dành cho chế độ máy tính để bàn)
- bắt đầu một số vòng quay cố định bằng cách sử dụng menu Tự động chơi

[3] Trong khi các cuộn quay, nhấn nút Quay nhanh sẽ dừng trò chơi mà không ảnh hưởng đến kết quả.

[4] Tính năng Chơi nhanh (có thể bật/tắt trong Cài đặt) hiển thị kết quả quay nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến kết quả.

Một số cài đặt có thể không khả dụng trong trò chơi hiện tại. Tùy thuộc vào loại trò chơi, tất cả các khoản thắng hoặc phần thưởng sẽ được tính theo đơn vị tiền tệ của người chơi.

## TỰ ĐỘNG CHƠI

Tự động chơi cho phép chơi tự động trong một số vòng trò chơi liên tiếp mà không cần người chơi phải tương tác với trò chơi.

Cách sử dụng Tự động chơi:

[1] Nhấp vào nút Tự động chơi.

[2] Cấu hình các cài đặt tương ứng như số vòng.

[3] Xác nhận lựa chọn.

[4] Tự động chơi quay với Giá trị Cược cuối cùng hoặc mặc định của sòng bạc.

[5] Số vòng quay tự động còn lại sẽ hiển thị trong trò chơi.

[6] Tự động chơi sẽ dừng khi:

- đạt được tiêu chí đã đặt
- function free spins được kích hoạt
- nút Quay bị nhấn

Một số cài đặt Tự động chơi có thể không khả dụng trong trò chơi hiện tại. Tự động chơi có thể không khả dụng ở một số thị trường.

## Cài đặt Tự động chơi:

[1] Số vòng quay:

Cài đặt số vòng quay để chơi.

[2] Dừng khi có bất kỳ chiến thắng nào:

Dừng phiên chơi nếu một vòng quay dẫn đến chiến thắng.

[3] Giới hạn chiến thắng đơn:

Dừng phiên chơi nếu chiến thắng bằng hoặc vượt quá một số tiền nhất định.

[4] Giới hạn chiến thắng:

Dừng phiên chơi nếu tổng số chiến thắng bằng hoặc vượt quá một số tiền nhất định.

[5] Giới hạn thua:

Dừng phiên chơi nếu tổng số thua bằng hoặc vượt quá một số tiền nhất định.

## Về trò chơi

Seven and Gems là một trò chơi slot với 5 cột và số dòng thay đổi (3-4-5-5-4-3), 3600 CÁCH, bao gồm các tính năng Seven Coin, Diamond, Free Spins, Hold & Win và bốn Jackpot cố định. Tỷ lệ trả thưởng lý thuyết trung bình (RTP) cho trò chơi này là 96,18%.

Các kết hợp thắng, số tiền thắng và phần thưởng được trao theo BẢNG THANH TOÁN:

- chiến thắng theo dòng được tính từ trái sang phải
- tính toán bắt đầu từ cuộn trái nhất
- chỉ chiến thắng cao nhất mỗi dòng được trả
- Giá trị cược được nhân với số tiền trả cho dòng
- chiến thắng ở các dòng trả thưởng khác nhau được cộng dồn

BẢNG THANH TOÁN sẽ xem xét cấu hình cược hiện tại và thay đổi theo Giá trị Cược tương ứng. Phần thưởng cho các kết hợp thắng được trao theo BẢNG THANH TOÁN.

Tất cả các cược và trả thưởng đều theo đơn vị tiền tệ của người chơi. Các khoản trả thưởng được tính theo tổng Giá trị Cược.

### **Wild**

Biểu tượng Wild có thể xuất hiện trên bất kỳ cuộn nào trong trò chơi Cơ bản. Tùy thuộc vào kết quả của một vòng quay, biểu tượng Wild có thể thay thế bất kỳ biểu tượng nào khác trong trò chơi, ngoại trừ biểu tượng Scatter và Diamond.

### **Wild trong free spins**

Trong Free Spins, biểu tượng Wild có thể xuất hiện trên cuộn 2, 3, 4 và 5 với một hệ số ngẫu nhiên x1, x3 hoặc x7. Hệ số này sẽ được áp dụng cho chiến thắng từ WAYS hiện tại.

### **Scatter**

Ba (3) biểu tượng Scatter xuất hiện ở bất kỳ đâu sẽ kích hoạt tính năng Free Spins với mười (10) lượt quay miễn phí. Mỗi biểu tượng Scatter thêm trên các cuộn sẽ thêm hai (2) lượt quay miễn phí:

- ba (3) biểu tượng Scatter trao mười (10) lượt quay miễn phí và 1x Giá trị Cược
- bốn (4) biểu tượng Scatter trao mười hai (12) lượt quay miễn phí và 2x Giá trị Cược
- năm (5) biểu tượng Scatter trao mười bốn (14) lượt quay miễn phí và 3x Giá trị Cược
- sáu (6) biểu tượng Scatter trao mười sáu (16) lượt quay miễn phí và 4x Giá trị Cược

### **Seven Coin**

Sáu (6) hoặc nhiều hơn biểu tượng Seven Coin hoặc Diamond xuất hiện ở cuối vòng quay sẽ kích hoạt tính năng Hold & Win và ban đầu cấp ba (3) lượt quay.

Biểu tượng Seven Coin sẽ dính vào các cuộn trong tính năng Hold & Win. Các phần thưởng được chỉ ra trên biểu tượng bằng tiền tệ: x0.5, x1, x1.5, x2, x2.5, x3, x4, x5 và x10.

### **Hold & Win**

Sáu (6) hoặc nhiều hơn biểu tượng Seven Coin hoặc Diamond xuất hiện ở cuối vòng quay sẽ cấp ba (3) vòng Hold & Win với cơ hội giành Jackpot. Sau khi các chiến thắng từ vòng quay ban đầu được trả, tất cả các biểu tượng ngoài Seven Coin và Diamond sẽ bị mờ. Tất cả các biểu tượng Seven Coin và Diamond sẽ giữ nguyên vị trí trên bàn và người chơi sẽ được cấp ba (3) lượt quay Hold & Win. Không có biểu tượng nào ngoài Seven Coin và Diamond có thể xuất hiện trong tính năng này.

Nếu ít nhất một (1) biểu tượng Seven Coin hoặc Diamond xuất hiện vào cuối vòng quay, bộ đếm lượt quay sẽ được đặt lại về ba (3). Tính năng kết thúc khi tất cả các cuộn được đầy bởi biểu tượng Seven Coin hoặc Diamond hoặc khi ba (3) lượt quay Hold & Win liên tiếp không có thêm biểu tượng Seven Coin hoặc Diamond.

## **Diamond**

Biểu tượng Diamond có thể xuất hiện trong trò chơi Cơ bản, Free Spins và Hold & Win.

Khi biểu tượng Diamond là một phần của bộ biểu tượng kích hoạt tính năng Hold & Win, nó sẽ giữ nguyên vị trí và thu thập tất cả các giá trị khác hiện có trên cuộn, bao gồm các biểu tượng Mini, Minor và Major Jackpot, và trở thành một đồng xu tĩnh với giá trị là tổng cộng tất cả các đồng xu đã thu thập.

Biểu tượng Diamond thu thập một (1) MEGA Jackpot nếu người chơi có ba (3) MEGA Gem Jackpots trên màn hình và không thu thập MEGA Jackpots nếu người chơi có ít hơn ba (3) MEGA Gem Jackpots trên màn hình.

## **Coins of Seven**

Bất kỳ biểu tượng Seven Coin hoặc Diamond nào xuất hiện trên các cuộn trong trò chơi Cơ bản đều có cơ hội kích hoạt tính năng Coins of Seven. Điều này thêm vào các biểu tượng Seven Coin hoặc Diamond với số lượng đủ hoặc nhiều hơn để kích hoạt tính năng Hold & Win.

## **Tính năng Jackpot**

MEGA Jackpot chỉ có thể được thắng hoặc thu thập bởi một biểu tượng Diamond một lần trong tính năng Hold & Win. Nếu người chơi đã có ba (3) biểu tượng MEGA, không có thêm biểu tượng MEGA nào xuất hiện. Nếu một biểu tượng Diamond đã thu thập MEGA Jackpot một lần, bất kỳ biểu tượng Diamond tiếp theo sẽ không thu thập lại MEGA Jackpot đó.

Các Jackpot Major, Minor và Mini có thể được thắng nhiều lần trong tính năng Hold & Win.

## **Hệ số Jackpot:**

- MEGA Jackpot (2000x)
- Jackpot Major (150x)
- Jackpot Minor (25x)
- Jackpot Mini (15x)

**Seven and Gems** là trò chơi slot với 5 cột và số dòng thay đổi (3-4-5-5-4-3), 3600 CÁCH, bao gồm các tính năng Seven Coin, Diamond, Free Spins, Hold & Win và bốn Jackpot cố định.

## **Free spins**

Tính năng Free Spins được kích hoạt khi ba (3) biểu tượng Scatter xuất hiện ở bất kỳ đâu trên các cuộn. Khi tính năng này kích hoạt, người chơi sẽ nhận được mười (10) lượt quay miễn phí. Tính năng Free Spins có thể được kích hoạt lại nếu xuất hiện ít nhất ba (3) biểu tượng Scatter trong một vòng quay Free Spins. Điều này cấp thêm mười (10) lượt quay miễn phí, và mỗi biểu tượng Scatter trên ba (3) biểu tượng yêu cầu sẽ tăng số lượt quay miễn phí thêm hai (2) lượt quay nữa. Vì vậy, nếu có tối đa sáu (6) biểu tượng Scatter, người chơi sẽ nhận được mười sáu (16) lượt quay miễn phí.

## **Mua bonus Hold & Win**

Mua tính năng Seven Coins có giá 45x Giá trị Cược và kích hoạt một vòng quay với tính năng Hold & Win được đảm bảo.

Tính năng Seven Coins chỉ có thể mua trong trò chơi Cơ bản. RTP lý thuyết trung bình (Return to Player) cho tính năng Seven Coins đã mua là 94.73%. Thanh toán dựa trên Giá trị Cược tương ứng.

### **Mua bonus Free Spins**

Mua tính năng Free Spins có giá 40x Giá trị Cược và kích hoạt một vòng quay với tính năng Free Spins được đảm bảo.

Tính năng Free Spins chỉ có thể mua trong trò chơi Cơ bản. RTP lý thuyết trung bình (Return to Player) cho tính năng Free Spins đã mua là 96.06%. Thanh toán dựa trên Giá trị Cược tương ứng.

### **Tăng cơ hội gấp đôi**

Kích hoạt chế độ Tăng cơ hội gấp đôi làm tăng tần suất kích hoạt các tính năng Free Spins hoặc Gems Jackpot hơn 2 lần (khoảng 2.18 lần). Kích hoạt chế độ Tăng cơ hội gấp đôi sẽ làm tăng Tổng Cược khoảng 0.25 x Giá trị Cược. RTP lý thuyết (Return to Player) cho chế độ Tăng cơ hội gấp đôi là 96.06%.

### **Thông tin bổ sung**

Lỗi hệ thống sẽ hủy tất cả các khoản thanh toán.

Các trò chơi chưa hoàn thành sẽ tự động được giải quyết sau 2 ngày. Mọi khoản thắng từ việc giải quyết tự động sẽ được trả vào tài khoản người chơi.

Phiên bản tiếng Anh của **QUY TẮC TRÒ CHƠI** sẽ được ưu tiên.